



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โทร ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๓.๐๑๕/๔๓

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ด้วย งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้จัดทำมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงานและคู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นประโยชน์ในการบริหารพัสดุให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบจักได้แจ้งทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ต่อไป

(นางสาวลักษณ์ พงวรรณนท์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายนิทัศน์ สารุทธิสกุล

ผ.ง.งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

สสจ พิจิตร

27 มี.ค. 2566

ชอบ

ดำเนินการ

(นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในด้านการจัดหาพัสดุ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการปฏิบัติงานในการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ดังนี้

มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ และมีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสียของผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่พัสดุ

๒. เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบ กับการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่

๓. ผู้รับมอบในการตรวจสอบ คณะกรรมการในการตรวจสอบ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ


๔. หากหัวหน้างานพัสดุเห็นว่าการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รับดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นขึ้นไปเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือดำเนินการทางวินัยโดยทันที

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการบริหารพัสดุเรื่องการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำบันทึกรายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามประกาศการป้องกันการทุจริตการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ ให้ผู้บริหารทราบ และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งให้บุคลากรทุกระดับของหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง หากพบว่าการฝ่าฝืนมาตรการ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินการ

ทางวินัย อาญา และความรับผิดชอบทางละเมิดแล้วแต่กรณี โดยให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลำดับชั้น หากผู้บังคับบัญชารายได้พบเห็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ซึ่งฝ่าฝืนมาตรการนี้แล้วละเลยไม่รายงาน จะถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำความผิดทางวินัยด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



นายวิศิษฐ์ อภิสทธีวิทย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร